
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

กยท.เดินหน้านโยบายรัฐคุมผลิต-โค่นยางเก่า 

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกร
ชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืชส าคัญทาง
เศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นท่ี ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพารา 3 แสนไร่/ปี 
และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้
ด าเนินการตามภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทาง
รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพ่ือลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณ
ยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท. จึงเดินหน้าส่งเสริมให้
เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อรับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้ และที่ส าคัญ 
กยท. จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูก
แทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงาน
ของ กยท. ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับค าปรึกษา
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท. ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การยางแห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย 
แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่
ต่ ากว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอ
ค าปรึกษาได้ที่ กยท. จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นท่ีของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ในอัตราไร่
ละไม่เกิน 16,000 บาท ต่อไร่ 

 

 

 



 

ชาวสวนจว.ใต้โวย‘กยท.’ท าราคายางตก แค่10วันร่วงถึง10บาท หวั่นเอื้อกลุ่มพ่อค้า 

 

 เมื่อวันท่ี 29 ธ.ค. ที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวน

ยาง-ปาล์มน้ ามันแห่งประเทศไทย พร้อมนายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย และนายกมล 

ขาวทอง กรรมการสมาคมคนกรีดยาง เดินทางมาปรึกษาต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์ที่การยางแห่ง

ประเทศไทยได้ออกหนังสือเวียนท่ัวประเทศ  โดยองค์การยางแห่งประเทศไทยออกหนังสือให้สหกรณ์ยางน ายางพาราไปขายใน

วันท่ี 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา และระบุว่าเป็นการขายก่อนราคายางจะตกลง ท าให้สหกรณ์ขนยางพาราไปขายท่ีตลาดยางอย่างล้น

หลาม เพราะเกรงหลังจากนี้ราคายางจะตกต่ าลงไปอีก ปรากฏว่าพอตลาดยางเปิดราคายางตกลงถึง 2.5 บาท พอวันท่ี 20 

ธ.ค. ราคายางลดลงอีก 2.3 บาท เพียง 2 วันราคายางร่วงลงถึง 4.8 บาท จนถึงขณะนี้ราคายางลดลงเกือบ 10 บาท   

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง-ปาล์มน้ ามันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วิธีการที่กยท.ออก

หนังสืออาจออกโดยมิชอบ เนื่องจากเร่งรัดท าให้เกษตรกรเดือดร้อนทั้งๆ ที่ราคายางในตอนน้ีมีแนวโน้มสูงขึ้นไปจนถึงปลายปี 

2560 แต่การขายยางในครั้งนี้ กยท.ประกาศขายยาง 3.1 แสนตัน แต่จริงๆ เปิดแค่ 9 โกดัง มียางแค่ 9 หมื่นตัน เกษตรกรจึง

อยากขอความเป็นธรรม 
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“การกระท าของกยท.อาจเอื้อต่อพ่อค้าอย่างชัดเจน เพราะพ่อค้าได้ท าสัญญาซื้อขายในตลาดล่วงหน้าในราคากก.ละ 60 บาท 

ขณะที่ราคายางในปัจจุบันราคากก.ละ 80 บาทเศษ พ่อค้าเกรงว่าจะขาดทุนจึงเอายางพาราในสต็อกมาเป็นตัวล่อเพื่อทุบราคา 

เป้าหมายของพ่อค้าคือยาง 1.5 ล้านตัน เพื่อเก็บไว้ในโกดังแล้วน าไปขายในราคาที่สูงกว่า จึงออกมาปั่นราคายางจนกระทั่ง

เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนเข้าไปอีก”นายทศพลฯ กล่าว 

 ด้านนายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย กล่าวด้วยว่า เรื่องนี้น่าสงสัย เพราะเมื่อ

วันท่ี 18 ธ.ค. ราคายางอยู่ที่กก.ละ 80 บาท พอวันท่ี 19 ธ.ค. ผลที่ออกมามีคนน ายางมาขายกว่า 3 แสนตัน ท าให้ราคายาง

ร่วงลงทันที 2.53 บาท พอวันท่ี 20 ธ.ค. ร่วงอีก 2.3 บาท และในวันท่ี 27 ธ.ค. ก็ร่วงลงมารวมแล้วเกือบ 10 บาท ซึ่งผิดสังเกต

เป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ยกฟ้อง” ชะลอขายยาง 3.1แสนตัน…ประธานสยยท.วอนสังคมตรวจสอบ 

   

คุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ (แถวนั่งท่ี 3 จากซ้าย) ประธาน สยยท. และเหล่าสมาชิกในวันเปิดป้ายท่ีท าการ 

คณะกรรมการ สยยท. น าโดย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ยอมรับในค าตัดสินของศาลปกครองกลาง แต่ได้ข้อสังเกตให้สังคม

ช่วยกันตรวจสอบ 

ศาลปกครองกลาง ยกค าฟ้องของสยยท.ทื่ให้คุ้มครองยาง 310,000ตัน ให้กยท.เดินหน้าขายยาง ส่วนประธาน สยยท.ต้ัง

ข้อสังเกตุการขายยางคร้ังนี้ พร้อมวอนสังคมช่วยตรวจสอบ  เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 59 นายอุทัย  สอนหลักทรัพย์  

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในฐานะประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตร การยางพาราแห่งประเทศ

ไทย (สยยท.) กล่าวเปิดเผยภายหลังศาลปกครองกลางยกค าฟ้องของสยยท. ที่ให้คุ้มครองยาง 3.1 แสนตัน โดยให้การยางแห่ง

ประ เทศไทย (กยท.) เดินหน้าขายยางต่อไปว่าคงต้องยอมรับการตัดสินของศาลครั้งนี้ ซึ่งท่ีผ่านมาทางสยยท.ได้ท าหน้าท่ืตาม

ระบอบประชาธิปไตยและท าหน้าท่ีที่ควรจะท าสุดความสามารถแล้ว โดยสยยท. ไม่ท าการเรียกร้องเดินขบวนไม่ปิดถนน

เหมือนที่ผ่านมา แต่หันมาพึ่งศาลสถิตยุติธรรม ซึ่งในวันท่ื 16 ธ.ค. กยท.ได้ออกประกาศขายยาง 3.1แสนตัน ราคายางจาก 

77.25 บาท/กก. ลดลงถึงวันท่ี 27 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันท่ีศาลไต่สวนมูลฟ้องราคาลดลงเหลือ 70.71 บาท/ก.ก. รวม 12 วัน ราคา

ยางแผ่นดิบลดลงถึง 6.54 บาท/กก. ส่วนยางรมควันจากวันท่ื 16 ธ.ค. ราคา 80.29 บาท/กก. ถึง 27 ธ.ค. ลดเหลือ 72.25 

บาท/กก. และวันท่ื 28 ธ.ค. ก าลังรอผลไต่สวนของศาลปกครอง ราคายางแผ่นดิบขึ้น 0.90 ส.ต./กก. ยางรมควันเพิ่มขึ้น 2.08 

บาท/กก. ซึ่งในวันนี้ศาลได้ตัดสินแล้ว ส่วนในวันทื่ 29 ธ.ค. ราคายางจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุญกรรมก็แล้วกัน ทาง สยยกท.

เพียงได้แต่วิงวอนขอให้สิ่งศักดิสิทธ์ิขอให้ราคายางขึ้น  ส าหรับสิ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือยางอีก 1.5 ล้านตัน ท่ืยังอยู่ระหว่างการกรีด

ในสวนยางของเกษตรกรจนถึงปลายเดือน มี.ค. 60 นี้ จะเป็นอย่างไร ส่วนการขายยาง 3.1แสนตันนั้น ต่อน้ีไปสยยท. จะขอ

ติดตามตรวจสอบในการขายยาง เพราะสยยท. และเกษตรกรทั้งประเทศก็เป็นเจ้าของเช่นกัน 

ดังนั้นสยยท.จึงขอตั้งข้อสังเกต และขอให้สังคมรวมท้ังผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ ดังนี้ 

http://www.kasetkaoklai.com/home/wp-content/uploads/2016/12/1468239982335.jpg


1.ในการประมูลในครั้งนื้มีผู้ซี้อซอง 28 ราย ถอนตัว 2 ราย คงเหลือ 26 ราย และในวันประมูล 28 ธ.ค. เหลือเพืยง1ราย การ

ประมูลจึงต้องยกเลิก 

2.ในการประมูลรอบใหม่จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่จะต้องเปิดให้ผู้ที่สนใจข้อเสนอใหม่เข้าร่วมด้วยเพี่อ 

ให้เกิดการแข่งขันใม่ควรล็อคใว้เฉพาะชุดเดิมเท่าน้ัน 

3.หลักการประมูลควรเปิดเผยต่อสื่อมวลชนใม่ควรปิดบังต่อสาธารณชน 

4.การประมูลในครั้งนื้เหตุทื่ผู้ประมูลเหลือรายเดียว เพราะเหตุผลยางรมควันได้ก าหนดราคาไว้สูงเพราะราคายางช่วงก่อน 16 

ธ.ค. มีราคา 80.29 บาท/กก. เมื่อเปลี่ยนราคาปัจจุบันราคายางแผ่นรมควันลดลงเหลือ 72.75 บาท ราคาประมูลก็ต้องลดลง

รายอื่นๆ อาจอาจเข้าร่วมด้วย เพราะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ 

5.ในการก าหนดราคายางวันใดวันหนึ่งแล้วประมูลอาจก่อให้เกิดการได้เปรืยบเสียเปรืยบควรใช้ราคาแบบสัญญาไซโนเครมแต่

ควรใช้เฉลี่ยเพืยง 1เดือนจะไม่ท าให้มีใครได้ใครเสีย 

6.ใม่ควรสร้างเงื่อนใขหลักเกณฑ์ให้เกิดเวลายางแพง ยกเลิกเวลายางถูกลงก็เปิดประมูล 

7.สมควรตั้งกรรมการสอบสวนในกรณีทื่วางหลักเกณฑ์ในการประมูลเมื่อ 16 ธ.ค. ทื่ผ่านมาเพราะมืผู้มาซื้อซองจ านวน 26 ราย 

แต่วันประมูลมาเพืยงรายเดียว 

8.กยท.จะต้องวางแผน ซึ่งศาลปกครองให้ขายยางได้ ซึ่งกยท.มีเวลา 4 เดือนเต็มจะต้องเทขายให้หมดอย่าถ่วงเวลาอืกเพราะ

จะท าให้เกิดปัญหาเมื่อถึงเวลาเดือนพ.ค. 60 เกษตรกรจะเริ่มเปิดกรีดยาง 

ล่าสุดวันนี้ตามหนังสือแจ้งค าสั่งศาลด้วยคดีนี้ศาลได้มีค าสั่งอ้างถึงนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ และผู้ฟ้องคดีทั้งแปด โดยศาล

ปกครองใด้มืค าสั่งยกค าขอของผู้ฟ้องคดืทั้งแปดทื่ขอให้ศาลมีค าสั่งระงับหรือชะลอการประมูลขายยางพาราตามประกาศขอ

งกยท. เรื่องประมูลยางแผ่นรมควันอ้ดก้อนยางแท่ง STR 20 และยางอ่ีนๆลงวันท่ื 16 ธ.ค. แล้ว 

 

 

 

 

 



 

ข่าวเด่นการคา้ฯปี 2559 ราคาขา้วเปลือกด่ิง-ยางฟ้ืน 

   

                                                                                                                                           โดนลัด ์ทรัมป์   

 

ข่าวเด่นปี2559 ราคาขา้วเปลือกด่ิง-ยางฟ้ืน  

ในรอบปี 2559 ท่ีก  าลงัจะผา่นพน้ไป แวดวงภาคเกษตรและการคา้ของไทย มีเร่ืองราวต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย แต่สรุปโดยภาพรวมในปีน้ีเป็น
ปีท่ีไม่สดใสส าหรับภาคเกษตรและการคา้ของไทยนกั ซ่ึงทีมข่าวเกษตร-การคา้ไดค้ดัเลือกเหลือ 5 เร่ืองเด่นเพ่ือบนัทึกเหตุการณ์ไว ้ดงัน้ี 

ราคาข้าวเปลอืกต ่าสุดรอบ 9 ปี 

ในปี 2559 ถือเป็นปีท่ีผลผลิตขา้วไทยไดเ้ขา้สู่ภาวะปกติจากปัญหาภยัแลง้ไดผ้า่นพน้ไป ชาวนาทัว่ประเทศแห่ปลูกขา้ว ส่งผลให้ปริมาณขา้ว
ออกสู่ตลาดพร้อมๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนผลผลิตขา้วนาปีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขา้วเปลือกหอมมะลิในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไดท้ะลกัออกสู่ตลาดมากท่ีสุด ชาวนาตั้งความหวงัปีน้ีจะลืมตาอา้ปากได้ 

แต่แลว้ความหวงัตอ้งพงัทลายเม่ือมีข่าวผูส่้งออก(บางราย)เป็นไอโ้ม่งทุบราคาขา้ว โดยไปรับราคาล่วงหนา้จากต่างประเทศส่งมอบงวดเดือน
ธนัวาคมต ่าสุดเหลือเพียงตนัละ 588 ดอลลาร์สหรัฐฯ(ขา้วสารหอมมะลิส่งออกเอฟโอบี) ต ่ากวา่ราคาตลาดในเดือนตุลาคมท่ีอยูท่ี่ 725 

ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตนั ส่งผลให้ราคาขา้วเปลือกหอมมะลิในประเทศทรุดฮวบเหลือเพียงตนัละ 9,000- 1.05 หม่ืนบาท/ตนั และ
ขา้วเปลือกเจา้ท่ีระดบั 5,000-6,000 บาท/ตนัต ่าสุดในรอบ 9 ปี 

Advertisement  

ความเดือดร้อนของเกษตรกรดงักล่าวน ามาซ่ึงการช่วยเหลือของรัฐบาลท่ีไดมี้โครงการสินเช่ือชะลอการขายขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2559/2560 หรือโครงการรับจ าน าขา้วในยุง้ฉางของเกษตรกร ในส่วนของขา้วเปลือกหอมมะลิท่ีตนัละ 9,500 บาท บวกเงินช่วยเหลือ
ค่าเก็บเก่ียว และค่าปรับปรุงคุณภาพตนัละ 2,000 บาท และเงินค่าข้ึนยุง้และเก็บรักษาอีกตนัละ 1,500 บาท รวมชาวนาท่ีเขา้ร่วมโครงการ

จะไดเ้งินรวม 1.3 หม่ืนบาท/ตนั ส่วนขา้วเปลือกเจา้ชนิดอ่ืนๆ ไดรั้บเงินช่วยเหลือลดหลัน่กนัลงไป 

อยา่งไรก็ดีความเดือดร้อนของชาวนาไดเ้กิดกระแสท่ีหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และองคก์รต่างๆ ไดห้นัมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งการ
เปิดจุดให้ขายขา้วถุงฟรี การช่วยขายผา่นระบบออนไลน์ ทหารและฝ่ายปกครองน าก าลงัพลช่วยชาวนาเก่ียวขา้วเพ่ือลดตน้ทุน เป็นตน้ซ่ึง
ปรากฏการณ์เหล่าน้ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

ยางพุ่ง 80 บาทสูงสุดรอบ 3 ปี 

สร้างความดีใจแก่เกษตรกรชาวสวนยางแทบน ้าตาเล็ด เม่ือยางพาราท่ีเคยราคาตกต ่าเหลือ 3 กิโลกรัม 100 บาทช่วงปี 2558 ไดข้ยบัข้ึนมา
อยูท่ี่ระดบั 80 บาทต่อกิโลกรัม (เป็นราคาประมูลยางแผน่รมควนัชั้น 3 ณ ตลาดกลาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เม่ือ 16 ธ.ค.59) พุง่สูงสุด
ในรอบ 3 ปี หลายฝ่ายช้ีเป็นผลจากหลายปัจจยั ทั้งจากผลผลิตยางของไทยมีนอ้ย จากปีก่อนหนา้น้ีมีปัญหาภยัแลง้ ราคายางตกต ่า ไม่คุม้ค่ากรีด 
มาปีน้ีช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 3 ประเทศผูผ้ลิต และส่งออกยางรายใหญ่ไดแ้ก่ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียไดมี้ความร่วมมือลดการ



ส่งออกยางเป้าหมายกวา่ 6 แสนตนัเพื่อดนัราคา ล่าสุดช่วงเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนต่อเน่ืองถึงเดือนธนัวาคม เกิดน ้าท่วมใหญ่หลายพ้ืนท่ีใน
ภาคใตแ้หล่งปลูกยางใหญ่สุดของประเทศขณะเดียวกนัสตอ๊กยางพาราในจีน ซ่ึงเป็นผูใ้ชย้างรายใหญ่สุดของโลกมีข่าวเร่ิมร่อยหรอ และตอ้งเร่ง
น าเขา้ 

ดูจากเหตุและปัจจยัแวดลอ้มแลว้ ราคายางของไทยจากน้ีน่าจะเป็นช่วงขาข้ึน หลายฝ่ายเล็งไปถึง100 บาท/กก.ในปีหนา้ แต่สถานการณ์ล่าสุด
ไดย้งัมีแนวโนม้ท่ีจะพลิกผนั เม่ือราคายางไดป้รับตวัลดลง( ณ วนัท่ี 27 ธ.ค.59 ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ลดลงเหลือ 72.75 บาท/กก. 
หรือลดลงจากวนัท่ี 16 ธ.ค.ถึง 7.54 บาท/กก.) วงการยางช้ีสาเหตุหลกัจาก 2 ประการ 1. มีพอ่คา้ป่วนตลาดทุบราคาเพ่ือฟันก าไรใน
อนาคต และ 2. ผลจากการยางแห่งประเทศไทยหรือ กยท.เตรียมเปิดประมูลขายยางเก่าในสตอ็ก 3.1 แสนตนัท าให้ซพัพลายในตลาดเพ่ิม 

จากราคายางท่ีเร่ิมรูดลงแสดงให้เห็นถึงทิศทางราคายางในปี 2560 ยงัมีความผนัผวน 

ทรัมป์ล้มทีพพีไีทยดีด๊๊า 

ดา้นแวดวงการคา้ หน่ึงในเร่ืองเด่นคือกรณีท่ีนายโดนลัด์ ทรัมป์ วา่ท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯคนท่ี 45 ไดใ้ห้ค  ามัน่สญัญาเร่ืองท่ีจะด าเนินการใน
วนัแรกๆ ของการเขา้รับต าแหน่ง (20 ม.ค.60) คือจะประกาศถอนสหรัฐฯ ออกจากความตกลงหุ้นส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก หรือทีพีพี ท่ีสมาชิก 12 ประเทศ ประกอบดว้ย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ชิลี เปรู เมก็ซิโก ญ่ีปุ่ น บรูไน 

มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ท่ีไดส้รุปผลการเจรจาและไดล้งนามความตกลงกนัไปเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมา เหลือเพียง
การให้สตัยาบนัเพ่ือให้ความตกลงมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งสมบูรณ์เท่านั้น 

ไทมไ์ลน์การเตรียมประกาศถอนสหรัฐฯ ออกจากทีพีพีน้ี หากเกิดข้ึนจริง หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนช้ีจะท าให้ทีพีพีไม่มีความหมายหาก
ปราศจากสหรัฐฯ และจะส่งผลเชิงบวกต่อประเทศไทยท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกทีพีพี เพราะจะช่วยลดความกดดนัและลดความเสียเปรียบดา้นการ
แข่งขนัของสินคา้ไทยกบัสินคา้ของประเทศสมาชิกทีพีพีทั้งในเร่ืองท่ีเป็นภาษีและมิใช่ภาษี เฉพาะอยา่งยิง่สินคา้จากเวียดนาม และมาเลเซียสอง
คู่แข่งส าคญัจากอาเซียน 

 

ช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาภาคการส่งออกของประเทศไทย รายไดห้ลกัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศตอ้งเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจ
คู่คา้ชะลอตวั ราคาน ้ามนั และราคาสินคา้เกษตรขาลงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยติดลบต่อเน่ือง 3 ปีซอ้น โดยในปี 2556-2558 



ติดลบท่ี -0.26 ,-0.43 และ-5.76% ตามล าดบั ขณะท่ีสถานการณ์ในปี 2559 ล่าสุด(26 ธ.ค.59)กระทรวงพาณิชยไ์ดแ้ถลงตวัเลข
การส่งออกของไทยช่วง 11 เดือนแรก มีมูลค่า 1.97 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัติดลบท่ี -0.05% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ทั้งน้ีจากตวัเลขการส่งออกเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2559 ไดก้ลบัมาขยายตวัเป็นบวกไดท่ี้ 10.2% หรือขยายตวัสูงสุดในรอบ 9 เดือน 

สร้างความหวงักระทรวงพาณิชยห์น่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนการส่งออกของรัฐบาลออกมาประกาศวา่  ในส้ินปีน้ีตวัเลขส่งออกจะพลิก
กลบัมาเป็นบวก โดยจะขยายตวัมากกวา่ 0% อยา่งแน่นอน(ปี 2558 ไทยส่งออกมูลค่า 2.14 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะตวัเลข 11 

เดือนปี 2559 ท าไดแ้ลว้ท่ี 1.97 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ) ซ่ึงหากท าไดจ้ริงจะทุบปากกาเซียน เพราะส านกัพยากรณ์ต่าง ๆในช่วงท่ีผา่น
มาลว้นฟันธงส่งออกไทยปี 2559 จะติดลบทั้งส้ิน 

ส่วนแนวโนม้การส่งออกในปี 2560 กระทรวงพาณิชยค์าดการณ์มีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน ส่วนหน่ึงจะเป็นผลจากค่าเงินบาทของไทยมีทิศทาง
อ่อนค่าลงจากผลธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟดปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย และในปีหนา้ก็มีเป้าหมายท่ีจะปรับข้ึนอีก 2-3 คร้ัง จะส่งผล
ให้เงินดอลลาร์แขง็ค่า สวนทางบาทอ่อนส่งผลดีต่อการส่งออกสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมของไทย ตลาดอาเซียนมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ือง 
เบ้ืองตน้กระทรวงพาณิชยต์ั้งเป้าส่งออกในปีหนา้จะขยายตวัท่ี 2.5-3% 

15 โรงเซ่นจัดระเบียบใหม่นมโรงเรียน 

อีกหน่ึงเร่ืองเด่นเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ล้ียงโคมนม ท่ี “ฐานเศรษฐกิจ”ไดเ้ปิดประเด็นคือ โครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) เป็นโครงการท่ีรัฐบาล
จดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2535 ผา่นมา 24 ปี ในรอบปี 2559 นบัวา่เป็นปีท่ีมีความเขม้ขน้ทั้งระเบียบและลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสุด ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของ พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีไดม้อบนโยบายให้นายธีรภทัร ประยรูสิทธิ ปลดักระทรวง
เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม (มิลคบ์อร์ด) ไดว้างกฎเหล็ก ก ากบัดูแลเร่ืองนมโรงเรียน ทั้งสถานท่ีผลิต 
การเก็บรักษา การขนส่ง คุณภาพน ้านมท่ีตอ้งไดม้าตรฐาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เด็ก 7.4 ลา้นคนด่ืมนมมีคุณภาพ 

จากความเขม้งวดเร่ืองกฎระเบียบท่ีมีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว ส่งผลให้มีผูป้ระกอบการท่ีถูกตดัสิทธิเซ่นนมโรงเรียนระบบใหม่ทั้งหมด 13 โรงไดแ้ก่ 

1.สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากดั 2.บริษทั สุราษฎร์เฟรชมิลค ์จ ากดั (บจก.) 3.บจก.ทุ่งกุลาแดร่ีฟดูส์ (ศาลคุม้ครองชัว่คราว) 4.บจกทีเอฟ
เอมเอสฟดูส์ 5.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวนอ้ย จ ากดั 6.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 7.บจก.ส่งเสริมผลิตภณัฑน์ม 8.วิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยขีอนแก่น 9. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสตัวใ์หญ่ จ ากดั 10.องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) ในภาคเหนือตอนบน 11.บจก. อุดรแดร่ีฟดูส์ 12.บจก.วารินมิลค ์13.บจก.เทียนข าแดร่ี คอร์ปอเรชัน่ ส่วนอีก 2 รายโดนลด
สิทธิจ าหน่าย 5% ไดแ้ก่ สหกรณ์โคนมขอนแก่นจ ากดั จากมีปัญหาเร่ืองนมบูด และสหกรณ์โคนมวงัน ้าเยน็ จ ากดั เร่ืองน าผลิตภณัฑน์ม
โรงเรียนไปขายกมัพชูา รวมทั้งส้ิน 15 ราย ทุบสถิติใหม่ไม่เคยเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ท่ีจะตอ้งจารึกไว ้

จากหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ปีท่ี 36 ฉบบัท่ี 3,222 วนัท่ี 29 – 31 ธนัวาคม 2559 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรียงคนมาเป็นข่าวสงัคม ประจ าวนัท่ี 31 ธนัวาคม :  

 

สวนป่ายางพารา – พิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อหารือ

แนวทางการผลักดันให้สวนป่ายางพาราขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ได้รับการสงเคราะห์ตาม

เงื่อนไขของ กยท. ณ ส านักงานการยางแห่งประเทศไทย ถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

'อุทัย'คาดราคายางสูงสุดปีนี้80บ./กก. 

 

"อุทัย" คาด ราคายางพาราสูงสุดปีนี้ 80 บาท/กก. คาด ม.ค. - มี.ค. มียางออกสู่ตลาดอีก 1.5 ล้าน
ตัน 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่ง ประเทศไทย 
(สยยท.) เปิดเผยกับส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า แนวโน้มราคายางพาราปี 2560 คาดว่า จะไม่ถึง 
100 บาท ต่อกิโลกรัมตามท่ีได้เคยคาดการณ์ไว้ โดยมองว่า ราคาสูงสุดจะอยู่ท่ี 80 บาทต่อกิโลกรัม 
เพราะหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าขายยางพาราในสต็อก 3.1 แสนตันแล้ว ก็ยังมียางพาราของ
เกษตรกรท่ีจะทยอยออกสู่ตลาดจนถึงเดือนมี.ค.2560 อีกกว่า 1.5 ล้านตัน ซึ่งยางท้ังหมดนี้ หาก
ออกสู่ตลาดก็จะ กระทบต่อราคาในตลาด จึงเป็นท่ีมาว่าท าไมต้องยื่นศาลปกครองให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ชะลอการขายยางพาราในสต๊อกออกไป  

นายอุทัย กล่าวอีกว่า สิ่งท่ีอยากให้รัฐบาลด าเนินการในปี 2560 คือ เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึง
เงินสงเคราะห์ หรือ เงินเซส ท่ีล่าสุดเก็บจากเกษตรกรกิโลกรัมละ 2 บาท โดยมี กยท. เป็น
ผู้บริหาร โดยไม่แบ่งพวก 

 

 

 



 

เคาะ"สวัสดิการ"ช่วยชาวยางใต้ น้ าท่วมหนัก! กว่า5แสนไร!่ 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

   

 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย อนุมัติร่างระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการ

จัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) พ.ศ. .... ประกาศใช้ทันที เพื่อช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวน

ยางตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หลังพบพื้นภาคใต้ประสบปัญหาน้ าท่วมขังในสวนยางพาราได้รับ

ความเสียหายอย่่างหนัก พร้อมแนะเกษตรกรชาวสวนยางฟื้นฟูสวนยางหลังน้ าลดอย่างถูกวิธี 

 ธีรวัฒน์ เดชทองค า รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เผยว่า คณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) ของ พ.ร.บ. กยท. เพื่อเร่งให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2560 แก่
เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศท่ีขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 โดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรที่สวนยางประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทันที ซึ่งในร่างระเบียบดังกล่าว จะให้
เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัย ในอัตรารายละไม่เกิน 3 ,000 บาท 
นอกจากน้ี ยังจัดสรรสวัสดิการอื่นๆ แก่พี่น้องชาวสวนยาง อาทิ เงินให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกร
ชาวสวนยางเสียชีวิต และเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ร่างระเบียบ
นี้จะเป็นการน าร่องประกาศใช้ และสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง
ตามสถานการณ์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรตามก าหนดได้ในอนาคต 

 น ายธีรวัฒน์ย้ าด้วยว่า ล่าสุดในพ้ืนท่ีภาคใต้ประสบปัญหาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ท าให้สวนยางพาราของพี่น้อง
เกษตรกรชาวสวนยางได้รับผลกระทบและสวนยางพารามีน้ าท่วมขัง ในเบื้องต้น กยท. ได้รุดลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมผู้น า
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานปกครองในจังหวัด มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่
เกษตรกรจากการเกิดอุทกภัยในครั้งน้ี 



 โดยผลการส ารวจ พบว่า มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัยครั้งนี้ จ านวน 60 ,338 ราย 
และมีพื้นท่ีได้รับความเสียหายทั้งหมด ประมาณ 531,876 ไร่ แบ่งเป็น จ.นครศรีธรรมราช 41 ,932 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย
ประมาณ 416 ,133 ไร่ จ.พัทลุง 17 ,331 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย 105 ,944 ไร่ จ.ตรัง 700 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย
ประมาณ 7,250 ไร่ จ.สงขลา 353 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย 2,396 ไร่ และ จ.นราธิวาส จ านวน 22 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย 
153 ไร่ อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของ กยท. เข้าไปประเมินความเสียหายของพื้นที่
สวนยางที่ถูกน้ าท่วม พร้อมทั้งให้ค าแนะน าดูแลสวนยางที่ถูกน้ าท่วมขัง เพื่อฟื้นฟูสวนยางอย่างถูกวิธี 

 “การดูแลสวนยางอย่างถูกวิธีหลังถูกน้ าท่วมขัง เกษตรกรควรด าเนินการเร่งขุดร่องระบายน้ า บริเวณกึ่งกลาง

ระหว่างแถวยาง ออกจากสวนยางโดยเร็ว และควรใช้แรงงานคน หรือเครื่องจักรขนาดเล็กเท่านั้น ไม่ควรใช้เครื่องจักรขนาด

ใหญ่ขุดร่องน้ า เพราะจะท าให้โครงสร้างของดินยังไม่แน่นพอเสียหาย อาจท าลายรากยางโดยตรง และควรงดใส่ปุ๋ยทุกชนิด

ในขณะที่ดินยังไม่แห้ง เพราะอาจท าให้เกิดภาวะความเป็นพิษต่อต้นยาง เนื่องจากส่วนของรากขาดออกซิเจน ซึ่งเป็นการ

ซ้ าเติมต้นยางที่ทรุดโทรม รวมทั้งยังท าให้ต้นยางฟื้นตัวช้า อาจท าให้ต้นยางอ่อนแอกระทั่งถึงตายได้ ดังนั้น เกษตรกรควรรอให้

ต้นยางฟ้ืนตัวและแข็งแรงดีเสียก่อน อย่างน้อย 30 วัน จึงท าการใส่ปุ๋ย”รองผู้ว่า กยท.กล่าวย้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


